
sþ. 305. Fyrirspurn [166. mál]
til sjávarútvegsráðherra um stofnfjársjóð fiskiskipa.

Frá Geir Gunnarssyni.

Óskað er skriflegs svars við eftirfarandi spurningum:
1. Hve miklu er áætlað að afborganir og vextir af stofnlánum fiskiskipa nemi

á árinu 1975:
1. af togurum,
2. af öðrum fiskiskipum?

2. Hve miklu er talið að greiðslur úr Stofnfjársjóði fiskiskipa muni nema á
árinu 1975 samkvæmt áætlunum, sem Þjóðhagsstofnun hefur. gert um rekstrar-
afkomu fiskiskipa:
1. til togara,
2. til annarra fiskiskipa?

3. Hve mikið er áætlað að renni í Stofnfjársjóð fiskiskipa á árinu 1975 af óskiptu
aflaverðmæti :
1. af hlut útgerðarinnar:

a) vegna togara,
b) vegna annarra fiskiskipa;

2. af hlut sjómanna:
a) vegna togara,
b) vegna annarra fiskiskipa?


